



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับประจำวันที ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๖ มุลค่า ๑๗๙,๔๑๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



หลังจาก ทีมแพทย์จากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ลงพื้นที่ในการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโป่งลึก ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา

นำทีมโดย นายชัชวาล พรธาดาวิทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ พร้อมด้วยทีมแพทย์ทันตแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ รวมกว่า 30 คน โดยการเดินทาง

ติดตาม 3 แพทย์พระราชทานฯ รุ่นใหม่ ลุยปำรักษาผู้ป่วยตามแนวพระราชดำริ

ของทีมนักแพทย์จากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานครั้งนี้ได้มีทีมนิสิต นักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่ที่จะร่วมออกตรวจรักษาด้วย ซึ่งแต่ละคนเป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์ได้รับทุน ปีที่ 2 ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ

นพ.ชัชพล นกศึกษา

แพทย์ ม.รังสิต เผยความรู้สึกว่า การทำหน้าที่แพทย์ในครั้งนี้ทำให้รู้สึกว่าได้บุญจริงๆ ได้ทำประโยชน์เพื่อช่วยเหลือประชาชน แม้ว่าเส้นทางจะยากลำบากแค่ไหน แต่ด้วยความตั้งใจของหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ทำให้ผลลัพธ์เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ

“สำหรับตัวผมเคยลงพื้นที่ ออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ มาหลายครั้ง แต่ครั้งนี้ต้องให้คะแนนความยากสำหรับการเดินทางมายังหน่วยแพทย์ เพราะนั่งรถแบบสั่นสะเทือนตลอด 2 ชั่วโมง กว่าจะขึ้นไปถึงหมู่บ้าน แต่ก็ไม่เคยย่อท้อ เพราะตลอดเส้นทางเรคิดถึงช่วงเวลาของการเจ็บป่วยของชาวบ้านก่อนเสมอ ซึ่งถ้าเป็นอาการป่วยหนักหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน คงลำบากมากกว่าจะเดินทางลงมาถึงโรงพยาบาลในเมือง” นพ.ชัชพลเล่า

เช่นเดียวกับ พญ.อัญญา นกศึกษาแพทย์ มธ. บอกว่า การตรวจรักษาที่เป็นไปด้วยดีเพราะทุกคนให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ ทั้ง



ในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ยารักษาโรค บุคลากรผู้ตรวจคัดกรองและซักประวัติผู้ป่วย รวมถึงส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือล่าม เพราะประชาชนส่วนใหญ่จะใช้ภาษากะเหรี่ยงจึงไม่เข้าใจในภาษาไทย

ปิดท้ายกันที่ พญ.นามณท์ นิสิตแพทย์ มศว เผยว่า จากการลงพื้นที่ ชาวบ้านที่นี่มีไข้สูงไม่เพียงพอ และมีไม่ครบทุกบ้าน ทำให้พบปัญหาเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากสิ่งปฏิกูลต่างๆ และด้วยสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่อยู่บนเขาสูง ไฟฟ้า และประปา ยังไม่เข้าถึง ทำให้ประชาชนขาดน้ำสะอาดในการอุปโภคและบริโภค ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราได้ให้ความรู้ด้านสุขศึกษาการทำควมสะอาดร่างกายและการล้างมือที่ถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคระบาด แคนนี้ก็ทำให้รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในทีมแพทย์พระราชทาน ผู้ทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนด้านสุขภาพและอนามัยให้ดีขึ้น ■